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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2564  คร้ังที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายไพโรจน์  สุกาวนิ ประธานสภา อบต. ไพโรจน์   สุกาวนิ 
2 นายสวุรรณ์  ทานา รองประธานสภา อบต. สุวรรณ์  ทานา 
3 นายรวง  ดอกพิกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 รวง  ดอกพิกุล 
4 นางส าลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ส าลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นายสวัสดิ์  ดงสิงห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห ์
8 นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ม้วน  อัทธะวีคูณ 
9 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 

10 นายบุญทัน  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บุญทัน  ทองภูบาล 
11 นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บัญญัติ  แก้วหนองแสง 
12 นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ส ารวย  ยิ้มสวสัดิ ์
13 นายเฉลิม  สะวงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เฉลิม  สะวงค ์
14 นางอนงค์ อาจยิ่งยงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 อนงค์  อาจยิ่งยงค ์
15 นางละมุล  ปุริมาตร เลขานุการสภา อบต. ละมุล  ปุริมาตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวบิูลย์  ทาไธสง นายก อบต.สามเมือง วิบูลย์  ทาไธสง 
2 นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.สามเมือง เชิด  ช่างปลูก 
3 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
4 นายด ารง  ชา้งสาร เลขานุการนายก อบต.สามเมือง ด ารง  ชา้งสาร 
5 นายลักณ์  เนาว์กลาง ผญบ.หมู่ ๒ บ้านโนนเมือง ลักณ์  เนาว์กลาง 
6 นางสนิท  กระพีน้อก ผช.ผญบ.หมู่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ สนิท  กระพีน้อก 
7 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ ผญบ.หมู่ 1 บ้านสามเมือง อภิชาติ  ธรรมประกอบ 
8 นายอัครพงษ์  จนัทกล ผญบ.หมู่ ๓ บ้านแฝก อัครพงษ์  จันทกล 
9 นางปราณี  แก้วเกษ ประธาน อสม.หมู่ ๙ ปราณี  แกวเกษ 

10 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ

- ส ำเนำ - 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน บชูา
พระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 1.1 ช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง ขอให้ช่วยกันเฝูาระวังและประชาสัมพันธ์ไม่ให้เผาฟางหรือตอซัง 
(ประธานสภาฯ) ข้าว เพื่อปูองกันการเกิดเหตุอัคคีภัยครับ 
นายเชิด  ช่างปลูก -ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กบอ. ก านัน  
(รองนายก อบต.) ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้ 
 -ในเดือนหน้าจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนในวันที่ 9 มีนาคม 2564 หน่วยงานใดที่จะน าเรื่อง

เข้าวาระการประชุมสมารถส่งเร่ืองได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 -การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงได้ก าหนดกิจกรรมจิต
อาสาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ต าบลหนองตาดใหญ่ครับ 

11 นางสาวธิดารัตน์  เกตุพงษ์ นักวิชาการศึกษา ธิดารัตน์  เกตุพงษ ์
12 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
13 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
14 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานปูองกันฯ กิตติ  สีม่วง 
15 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
16 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
17 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
18 นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สุฑามาศ  เนตรวงษ ์
19 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาช านาญงาน สุรินทร์   ยะปะเต 
20 นายอัมพร  มาปะเม จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร อัมพร  มาปะเม 
๒1 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
22 นางทองสุข  มาประเภา จ้างเหมาบริการคนงานท าความสะอาด ทองสุข  มาประเภา 
23 นายธนา  ปักนอก ก านันต าบลสามเมือง ธนา  ปักนอก 
24 นายจิตจ านง  นาพิมาย ผช.ผญบ.หมู่ ๑๐ บ้านตะคร้อ จิตจ านง  นาพิมาย 
25 นางนิชาดา  ศิริรุ่งชยัชาญ ประธาน อสม.หมู่ ๕ นิชาดา  ศิริรุ่งชัยชาญ 
26 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน ประยุทธ  พระเรียง 
27 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
28 นางกัลยกร  มีสงูเนิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัลยกร  มีสูงเนิน 
29 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
30 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ วิไลพร  คิดเห็น 
31 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน ชลลัดดา  ทัดไทย 
32 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขวัญเรือน  เขียนนอก 
33 นางจริยา  สุขุนา เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน จริยา  สุขุนา 
34 นางศุภลักษณ์  บุญมา นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ ศุภลักษณ์  บุญมา 
35 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
36 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
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 -การออกหน่วยบริการอ าเภอสีดายิ้มเคลื่อนที่ ได้ออกหน่วยบริการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ บ้านโนนกอก ต าบลสามเมือง ต้องขอขอบคุณทุท่าน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมจัดกิจกรรม
ดังกล่าวครับ 

 -การจัดกิจกรรม “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ จัดในวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรม 5ส, ท าความสะอาด
ฆ่าเชื้อจุดบริการประชาชน, ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นต้น ส าหรับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอ การแต่งกายชุดจิต
อาสา เสื้อโทนสีเหลือง หมวก ผ้าพันคอครับ 

 -การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 
ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้  

  -ระดับต าบล/เทศบาล ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม 2564 
  -ระดับอ าเภอ ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2564 
 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

ระดับต าบล/เทศบาล พร้อมรายละเอียดให้อ าเภอทราบภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   
เพื่ออ าเภอจักได้ด าเนินการต่อไป โดยต าบลสามเมืองได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้วครับ  

 -การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ใน
ปัจจุบันยังมีหมู่บ้านที่มีสมาชกิกองทุนการออมแห่งชาติไม่ครบตามเปาูหมายโครงการฯ จังหวัด
จึงให้อ าเภอประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ    
ในพื้นที่ หมู่บ้านที่ยังมีสมาชิกไม่ครบตามเปูาหมาย เพื่อด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนด
ต่อไปครับ 

 -ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครองแจ้งว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการ
กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านมีพฤติกรรมมิชอบและบริหารจัดการโครงการและเงินของ
หมู่บ้านโดยบกพร่อง ไม่โปร่งใส ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต) ได้
พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่า ผู้ใหญ่บ้านละเลยการจัดประชุม
ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน จึงเสนอแนะให้
นายอ าเภอในฐานะผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ก าชับหมั่นชี้แจงประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการและแสดงรายรับ-จ่ายเงินของ
หมู่บ้าน และจัดประชุมราษฎรในหมู่บ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ราษฎรรับรู้อย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกเดือนครับ 

 -สถานีต ารวจภูธรสีดา ได้รายงานผลการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ประจ าเดือน
มกราคม 2564 ฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) ดังนี้ 

  -ฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จ านวน 1 คดี 
  -ฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย์ จ านวน 2 คดี 
  -ฐานความผิดพิเศษ ไม่มี 
  -คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ านวน 34 คดี ดังนี้ 
   -ยาเสพติด จ านวน 8 คดี 
   -การพัน จ านวน 1 คดี 
   -ความผิดเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 25 คดี 
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 -สาธารณสุขอ าเภอสีดา ได้สรุปรายจ่าย ผ้าปุาสามัคคีเครือข่ายสุขภาพอ าเภอสีดา “สมทบทุน
สร้างอาคารเอนกประสงค์” ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสีดา เมื่อวันที่ 11  มกราคม 
2564  

 -นโยบาย 3 หมอ เป็นการด าเนินการ “หมอประจ าตัว ครอบครัวละ 3 คน” เป็นนโยบาย
ภายใตก้ารน าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่ออนุทิน  ชาญวีรกุล และภายใต้การ
ผลักดันของ นพ.ส าเริง  แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการ
จัดท าระบบหมอครอบครัวของไทยดีกว่าในหลายๆ ประเทศที่สร้างหมอครอบครัวมาก่อนหน้า
นี้กัน โดยก าหนดหน้าตาของหมอทั้ง 3 คน 3 ระดับไว้ดังนี้ 

  หมอคนที่ 1 คือ อสม. ท าหน้าที่เป็นหมอประจ าบ้าน โดยวางแผนการท างานของ  
อสม. ให้ อสม. 1 คน รับผิดชอบประชาชน 8 – 15 หลังคาเรือน  

  หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
บริการปฐมภูมิ ทั้ง รพ.สต. PCC  คลินิกชุมชนอบอุ่น ครอบคลุมบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพทั้ง
พยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุขชุชน และวิชาชีพอื่นๆ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบ
ประชากร 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน 

  หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึง บุคลากรในวิชาชีพแพทยที่ผ่าน
การเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (FamMed) โดยก าหนดให้หมอ 1 คน รับผิดชอบประชากร 
10,000 คน หรือ 1-3 ต าบล  

  โดยมีเปูาหมายใหญ่ของนโยบายคือการท าให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบสุขภาพที่
แท้จริง ได้รับผลของนโยบายอย่างชัดเจน คือการมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการทางสุขภาพที่
ดีทั้งการรักษา และบริการสาธารณสุข 

 -เร่ืองยาเสพติด อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นให้รีบแจ้งทางผู้น าชุมชน 
เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ฝากให้ทุกท่านช่วยดูแลบุตรหลานในหมู่บ้านในเร่ืองของการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) เนื่องจากมีการขับรถเร็ว และท่อไอเสียส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านครับ 
นายเทิน  สุขนอก -ตามที่ อบต.สามเมือง ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเศษเหล็กที่น ามาทิ้งในพื้นที่ต าบลสามเมือง 
(รองนายก อบต.) ทาง อบต.สามเมือง ได้ออกไปตรวจสอบร่วมกับทางอ าเภอสีดา ได้ท าความเข้าใจกับเจ้าของ

พื้นที่ที่น าเศษเหล็กไปทิ้ง โดยได้ให้ด าเนินการขนเศษเหล็กดังกล่าวออกจากพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการขนย้ายออกจากพื้นที่ครับ 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอให้ทุกท่านปูองกันและระวัง 
(ผอ.กองคลัง)  ตัวเองให้ดี ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหากต้องออกจากบ้าน หรือเดินทางไปในที่ชุมชน 

หม่ันล้างมือท าความสะอาดบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง การ์ดอย่าตกค่ะ 
 แนวทางค าสั่งจากจังหวัดนครราชสีมา มีค าสั่ง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา ทั้งนี้ยกเว้นส าหรับแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยชอบด้วย
กฎหมายก่อนที่ค าสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 

 -โครงการ 1 มหาลัย 1 ต าบล ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้ามาด าเนินการ
โครงการดังกล่าวในพื้นที่ต าบลสามเมือง มีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 คน จะเป็นการ
ปฏิบัติงานในการส ารวจข้อมูลต่างๆ ภายในต าบลสามเมือง  บางส่วนไปท างานที่อ าเภอสีดา
ด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานบางครั้งจะเป็นการส ารวจข้อมูลจากชุมชน โดยจะมีการแสดงตนของ
ผู้เข้าร่วมโครงกรก่อนทุกครั้งค่ะ 

 -การเผาในที่โล่ง ต าบลสามเมืองปัจจุบันมีข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ไม่ให้มีการเผาและหากเกิดเหตุไฟรุกรามก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งผู้ที่ด าเนินการเผาจะต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น 
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 -สรรพสามิตบัวใหญ่ ได้ชี้แจงในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้น เดิมจะให้ อบต.เป็น
ผู้ด าเนินการเก็บและส่งมอบให้แก่สรรพสามิต ปัจจุบันไปขออนุญาตด้วยตนเองและไม่มีการ
เก็บเงินที่ร้าน เจ้าของร้านจะต้องไปจ่ายเองที่สรรพสามิต ซึ่งจะไม่รับเป็นเงินสดต้องด าเนินการ
จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เนตแบงกิ้งค่ะ 

 -ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสีดา ขอเชิญผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ 
แก่ เป็ด นกกระทา สุนัข แมว รวมทั้งสัตว์อื่น เช่น ช้าง ม้า ลา ล่อ อูฐ กวาง นกอีมู 
นกกระจอกเทศ นกสวยงาม และจิ้งหรีด เป็นต้น สามารถไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่เลี้ยงสัตว์อยู่ ในวัยเวลาราชการค่ะ 

 -ในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ได้มีการยืมครุภัณฑ์ของราชการ ขอให้ท่านน า
กลับมาคืนในวันเวลาราชการด้วยค่ะ และส าหรับการยืมและส่งมอบขอให้มาด าเนินการในวัน
เวลาราชการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและการตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าวค่ะ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หากเกิดความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรค  
(ประธานสภาฯ) หรือความเสียหายจากภัยต่างๆ ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือจากทางปศุสัตว์ได้ครับ 
นายธนา  ปักนอก -ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางอ าเภอสีดาได้ออกหน่วยบริการอ าเภอสีดายิ้มเคลื่อนที่ ณ  
(ก านันต าบลสามเมือง) วัดบ้านโนนกอก ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ฝุายบริหาร ฝุายปกครอง ที่ช่วยกัน

ด าเนินการให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยดีครับ 
นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -ขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองไฟฟูาแสงสว่างภายใน 
(ผญบ.หมู่ 1) หมู่บ้าน แต่ก็ยังมีบางจุดที่ดับไปครับ ฝาก อบต.ช่วยดูแลด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนครับ 
  -แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาหนองใหญ่ น้ ามีปริมาณที่มากเพียงพอในการด าเนินการช่วง

ฤดูแล้ง และอยากทราบว่าทาง อบต.สามเมืองจะด าเนินการรับโอนระบบน้ าประปาหนองใหญ่
เมื่อไรครับ 

 -ภายในหมู่บ้านมีวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังรบกวน จึงอยากจะให้ทางผู้น าช่วยประสาน
แจ้งทางอ าเภอหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมขอความร่วมมือให้ทางผู้น าชุมชนทุกท่านช่วย
ตักเตือนบุตรหลานในพื้นที่ของตนด้วยครับ 

 -การชี้แนวเขตปุาช้าบริเวณวัดปุาบ้านสามเมือง ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่ได้น าแผนที่
ไปแสดงในการตรวจสอบแนวเขตดังกล่าวด้วยครับ และทางหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านได้
ด าเนินการประชุมในการด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การถ่ายโอนระบบประปาหนองใหญ่ สภาได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ขณะนี้อยู่ 
(หน.ส านักปลัด) ระหว่างการน าเสนอนายอ าเภอสีดาลงนาม เมื่อนายอ าเภอลงนาม ทาง อบต.สามเมือง ก็จะ

ประกาศใช้ต่อไปครับ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
นายอัครพงษ์  จันทกล -ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลเร่ืองไฟฟูาส่องสว่างด้วยครับ เนื่องจากส่องสว่างบางจุด  
(ผญบ.หมู่ 3) และไม่ติดอยู่หลายจุดครับ 
 -ในเรื่องการขนดิน รถขนดินได้เหยียบท่อน้ าแตก ซึ่งได้รับการสอบถามแล้วแต่ทางผู้ขับรถไม่

รับผิดชอบ จึงอยากจะฝากให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยประสานไปยังผู้ขนดินให้มาด าเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมท่อน้ าดังกล่าวด้วยครับ 

 -น้ าในล าห้วยยางปริมาณน้ าในปีนี้เยอะ แต่ไม่มีปลา อยากจะฝากให้ทาง อบต.สามเมือง จัดหา
พันธุ์ปลาส าหรับการปล่อยในล าห้วยยางในหมู่บ้านต่างๆ ครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในเร่ืองของรถขนดิน ในการด าเนินการดังกล่าวทางผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาขออนุญาตกับทาง  
(ประธานสภาฯ) อบต.สามเมือง ฝากกองช่างช่วยเข้าไปตรวจสอบในเร่ืองนี้ด้วยครับ 
นายสุรินทร์  ยะปะเต -ทางกองช่างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการขออนุญาตทาง อบต.สามเมือง ทุกรายที่พบเห็น 
(นายช่างโยธา) การด าเนินการดังกล่าวครับ 
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นายจิตจ านง  นาพิมาย -ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลเร่ืองไฟฟูาส่องสว่างด้วยครับ มีไฟฟูาดับอยู่ 2 จุดครับ 
(ผช.ผญบ.หมู่ 10) 
นายสุรินทร์  ยะปะเต -ไฟฟูาจุดเดิมที่ช ารุดเป็นการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมประจ าปี มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
(นายช่างโยธา) ตา่งๆ และด าเนินการจ้างเหมาช่างในการด าเนินการซ่อมแซมดังกล่าวครับ ซึ่งหากบ้านใดไฟฟาู

ดับขอให้แจ้งให้ทาง อบต.สามเมือง รับทราบเพื่อด าเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ 
นางนิชาดา  ศิริรุ่งชัยชาญ -ในการปูองกันไวรัสโควิด-19 กิจกรรมโครงการต่างๆ ภายในชุมชน ทาง อสม.ได้ด าเนินการ 
(ประธาน อสม.หมู่ 5) ตรวจสอบและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทาง อสม.และผู้น าชุมชนทุกท่านมีการเข้มงวดใน

การตรวจคัดกรองเหมือนเดิมค่ะ  
 -โรคไข้เลือดออก ทางสาธารณสุขอ าเภอมีนโยบายให้หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย โดยทาง อสม.

ประจ าแต่ละหมู่บ้านได้มีการออกตรวจลูกน้ ายุงลายทุกวันพุธ ขอให้ทางผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน
ร่วมกันท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน ครัวเรือน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายค่ะ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -การปูองกันโรคไวรัสโควิด-19 ขอให้ทุกคนช่วยกันเฝูาระวัง การ์ดอย่าตกครับ 
(ประธานสภาฯ) -ไข้เลือดออก ขอให้ทุกหมู่บ้านช่วยกันดูแลก าจัดลูกน้ ายุงลาย ส าหรับทรายอะเบทสามารถมา

รับได้ที่ อบต.เพื่อน าไปแจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือนครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การปูองกันโรคไข้เลือดออก ทาง อบต.สามเมือง มีการแจกทรายอะเบท และการพ่นหมอก 
(หน.ส านักปลัด) ควัน ในการด าเนินการดังกล่าวอยากจะให้ทางหมู่บ้านด าเนินการพร้อมกัน หากขาดเหลือ

อย่างไร จะได้ด าเนินการจัดหามาให้เพียงพอต่อไปครับ และช่วงนี้ยังไม่ได้ด าเนินการพ่นหมอก
ควัน เพราะยังไม่มีการระบาดของโรค น่าจะด าเนินการพ่นหมอกควันช่วงเดือนมีนาคม – 
เมษายน ครับ 

 -การจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้อาสาสมัครปศุสัตว์แต่ละหมู่บ้านด าเนินการ
ส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ซึ่งขณะนี้ได้มีการส ารวจแล้วแต่ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน หากหมู่บ้าน
ใดยังไม่ได้ส ารวจขอให้เร่งด าเนินการเพื่อจะได้ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนส าหรับการฉีดให้กับสุนัข
และแมวภายในเดือนมีนาคมครับ 

จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเน้นย้ าในเร่ืองของการเผา โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการ 
(จพง.ปูองกันฯ) รณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาเด็ดขาด เนื่องจากเกิดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 หากมี

การเผาและเกิดเหตุความเสียหายต่างๆ จะมีการด าเนินคดี สามารถไปแจ้งความได้ หรือไป
บันทึกประจ าวันแจ้งเหตุได้ที่ สภ.สีดาครับ 

 -การตีไก่ ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้มีการตีไก่ของสนามไก่ชนครับ 
 -ปริมาณน้ าในแต่ละหมู่บ้านในปีนี้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค แต่ก็อยากจะให้ช่วยกัน

ประหยัดน้ า เพื่อให้เพียงพอในฤดูแล้ง และในปลายปีที่ผ่านมาทาง อบต.สามเมือง ได้ให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ าจากล าห้วยยางเข้าแหล่งน้ าในแต่ละหมู่บ้าน 

 -อยากให้ทางผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์ให้แต่ละครัวเรือนช่วยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ 
ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นประจ าเพื่อปูองกันไม่ก่อให้เกิด
เหตุอัคคีภัย หากเกิดเหตุสามารถโทรแจ้งผมได้ที่เบอร์ 061-3878137 และ หน.ดับเพลิง 
ทต.สีดา ได้ที่เบอร์ 080-3294402 หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ หากยังไม่รุนแรง อยากจะให้ทุก
ท่านช่วยกันหาอุปกรณ์ในการดับไฟเบื้องต้น เช่น กิ่งไม้ ไม้กวาด เพื่อท าการทุบหรือตีไฟให้ดับ
ลงในเบื้องต้นครับ  

นายอัครพงษ์  จันทกล -หากเกิดเหตุไฟไหม้ อยากจะให้ทางปูองกันโทรประสานทาง อปพร.ออกมาช่วยกันระงับเหตุ 
(ผญบ.หมู่ 3) ดังกล่าวโดยเร็วด้วยครับ 
 -ในการจัดงานบุญต่างๆ ภายในต าบลสามเมือง หากงานบุญหมู่บ้านใดมีการจ่ายค่าตอบแทน

จะมี อปพร.ไปเยอะมาก หากเป็นงานส่วนรวมหรืองานที่ไม่มีค่าตอบแทนจ านวน อปพร.ก็จะ
น้อยครับ 
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จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -บางงานทางเจ้าภาพได้มาแจ้งกะทันหัน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแจ้ง อปพร.ได้ทราบทันเวลา  
(จพง.ปูองกันฯ) งานใดที่ไม่มีค่าตอบแทนหรืองานส่วนรวมขอให้แจ้งมาเพื่อจะได้ประสาน อปพร.ในเบื้องต้น

ก่อนครับ เพื่อที่จะได้จัด อปพร.ที่มีจิตอาสาในการด าเนินการดังกล่าวครับ และการจัดงานบาง
งานทางเจ้าภาพก็จะมีการขอ อปพร.ในพื้นที่และจ่ายค่าตอบแทนเองซึ่งแล้วแต่เจ้าภาพครับ 

 -การดับไฟ เป็นหน้าที่ของ อปพร. อยู่แล้วครับ ซึ่งผมจะท าการประสานไปยัง อปพร.ในพื้นที่
เกิดเหตุให้เข้าไปช่วยกันดับเพลิงครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -การเล่นการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตีไก่ หากยังมีการฝุาฝืนมีการรวมกลุ่ม ก็จะมีโทษตาม 
(ประธานสภาฯ) กฎหมาย ฝากทุกท่านช่วยตรวจสอบและห่างไกลจากการรวมกลุ่มต่างๆ ครับ 
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -ส าหรับพันธุ์ปลาที่จะน าไปปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะ ทางกองสวัสดิการสังคมก็จะประสาน 
(ผอ.กองสวัสดิการฯ) ขอพันธุ์ปลาจากกรมประมงจังหวัดนครราชสีมา หากไม่มีก็จะด าเนินการจัดหางบประมาณมา

ด าเนินการจัดซื้อและด าเนินการจัดสรรปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ตอ่ไปค่ะ 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -งานกองคลัง ขณะนี้ก็จะมีการด าเนินการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ ส าหรับการเสียภาษีที่ดินและสิ่ง 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) ปลูกสร้างเราจะใช้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์จังหวัดนคราชสีมาเป็นเกณฑ์ในการ

จัดเก็บภาษีดังกล่าว และในปัจจุบันส าหรับการซื้อขายที่ดิน ทางที่ดินจะขอดูเอกสารหรือ
ใบเสร็จในการเสียภาษีของท่านด้วย  

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 คร้ังที่ 1/2563 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563     
(ประธานสภาฯ) คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงาน

การประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๓.1 การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี ๒๕64 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) ในเร่ืองดังกล่าวต่อไป เชิญครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(เลขานุการสภาฯ) ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย

สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  
และมาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควร
ให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญ ให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง ได้รับอนุญาตจากนายอ า เภอ ประกอบกับระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕54 ข้อ ๒๑ ในเรื่องการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
และปีหนึ่งต้องมีการประชุมสมัยสามัญไม่น้อยกว่า 2 สมัย หรือแล้วแต่สภาจะก าหนดแต่ไม่
เกิน 4 สมัย ซึ่งในปีที่แล้วมีการก าหนดสมัยประชุมสามัญไว้ 4 สมัย ดังนี้ 
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     สมัยที่ ๑  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63  เป็นต้นไปมีก าหนด ๑๕ วัน 
    สมัยที่ ๒  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕63  เป็นต้นไปมีก าหนด ๑๕ วัน 
    สมัยที่ ๓  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63  เป็นต้นไปมีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยที่ ๔  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 2563  เป็นต้นไปมีก าหนด ๑๕ วัน 
คร้ังนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ในการนี้จงึขอเชิญประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุม
ในการก าหนดประชุมสมัยสามญัประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี และก าหนดสมยัประชุมกี่สมัย 
และเร่ิมตั้งแต่วันที่เทา่ไรเชิญคะ 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอการก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นายทวปี  บญุมา   -ผมขอเสนอเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ของปีถัดไปครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 2)   -ข้าพเจ้า  นางละมุล  ปุริมาตร  ส.อบต. หมู่ ๒ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายสายันต์  ช่างสาร ส.อบต. หมู่ ๕ ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
(ประธานสภาฯ) ด้วยกับในการก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปสีมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑ 

– ๑๕ ของปีถัดไป โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -การก าหนดสมัยประชุมสามัญจะก าหนดกี่สมัย เชิญสมาชิกร่วมเสนอการก าหนดสมัยประชุม 
(ประธานสภาฯ) เชิญครับ 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ขอเสนอ 4 สมัยเหมือนเดิมครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 6)   -ข้าพเจ้า  นายประดษิฐ์  ยะปะตัง  ส.อบต. หมู่ ๓ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายบุญทัน  ทองภบูาล ส.อบต. หมู่ ๕ ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
(ประธานสภาฯ) ด้วยกับการก าหนดสมยัประชุมสภาสมัยสามัญเปน็ 4 สมัย โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -ในการก าหนดประชุมว่าจะประชุมเดือนใดนัน้ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดในเร่ือง 
(ประธานสภาฯ) นี้เชิญครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบมีการประชุมสภาสามัญปีหนึ่ง 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย  โดยก าหนดตามปี 
(เลขานุการสภาฯ) ปฏิทิน ตามระเบียบจะต้องมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ส่วนที่เหลือ

แล้วแต่สภาจะก าหนด และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จะต้องให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก็
สามารถขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอ าเภอได้คะ 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ -การก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ก าหนด ๔ สมัย เชิญสมาชกิร่วมเสนอว่าจะประชุมเดือน 
(ประธานสภาฯ) ใดบ้าง เชิญครับ 
นายรวง  ดอกพิกุล - ขอเสนอก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ดังนี้คร้ัง 
(ส.อบต.หมู่ 1)    สมัยที่ ๑  เดือนกุมภาพันธ ์

สมัยที่ ๒  เดือนพฤษภาคม 
สมัยที่ ๓  เดือนสิงหาคม 
สมัยที่ ๔  เดือนธันวาคม  
และก าหนดวนัประชุมเร่ิมตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๑๕ ของเดือนครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 

    - ข้าพเจ้า  นายม้วน  อัทธะวีคณู ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรอง 
    - ข้าพเจ้า  นายทวปี  บุญมา  ส.อบต. หมู่ ๒ ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
(ประธานสภาฯ) ด้วยกับการก าหนดเดือน และวนัประชุม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -สรุปสภาได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี 2564 เป็น 4 สมัย ดังนี ้
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ 1   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 2   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 3   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 4   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยแรกเริ่มในวันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2565  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ 

ที่ประชุม    -รับทราบ  
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 3.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนตั้งจ่ายเป็น 
(ประธานสภาฯ) รายการใหม่)  
  -โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในต าบล 

สามเมือง  
มีการร้องเรียนในเร่ืองของไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน โดยทาง อบต.ได้รับปากกับชาวบ้าน
ว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งงบประมาณทาง อบต.ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ      
ใหม่ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งมี
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 
กองช่าง   
1. โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน 

ต าบลสามเมือง   เป็นเงิน 90,000 บาท 
ในการโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้น จึงต้องมีการขออนุมัติจากสภาฯ ก่อน เอกสาร

ตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว  ซึ่งในการโอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้น มีความ
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต าบลสามเมืองคะ  

นายสุรินทร์  ยะปะเต  -เป็นการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในต าบลสามเมือง         
(นายช่างโยธา)   จ านวน 9 จุดๆ ละ 10,000 บาท โดยการจัดหาไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมการติดตั้ง  

โดยเสาจะมีความสูงประมาณ 5 – 6 เมตร ไฟฟูาจะส่องสว่างถึงเช้าพอดี อายุการใช้งานของ
แผงพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ที่ 25 ปี แบตเตอร์รี่จะใช้ได้ประมาณ 2 – 3 ปี หากแบตเตอรี่
เสื่อมก็จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่อไปครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการโอน 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรวง  ดอกพิกุล -ฝากช่างช่วยเข้าไปตรวจสอบไฟสาธารณะด้วยครับ ไฟดับหลายจุดอยากให้ด าเนินการซ่อม 
(ส.อบต.หมู่ 1) บ ารุงด้วย บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง และบริเวณโค้งศาลปูุตาครับ 
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นายทวีป  บุญมา -ไฟฟูาสาธารณะ มีบางจุดที่ไฟติดแล้วไม่ยอมดับ และมีไฟดับหลายจุด ทางหมู่บ้านได้สอบถาม 
(ส.อบต.หมู่ 2) ไปที่การไฟฟูาบัวใหญ่ และทางการไฟฟูาได้แจ้งให้มาแจ้งทาง อบต.สามเมือง เพื่อประสานให้

ทางการไฟฟูาบัวใหญ่ทราบต่อไปครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ทางเข้าหมู่บ้านไม่มีแสงสว่าง อยากจะให้หันไฟมาทางเข้าหมู่บ้านจะได้ไหมค่ะ 
(เลขานุการสภาฯ)  
นายสุรินทร์  ยะปะเต -ไฟฟูาส่องสว่างดังกล่าวสามารถปรับหมุนไปในทิศทางที่ต้องการได้ครับ 
(นายช่างโยธา) 
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน - ขณะนี้การประชุมสภาฯ ไดด าเนินมาจนถึงเวลา 12.10 น. และยังมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งอีก 

จึงขอแจงทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ทานก านัน ผูใหญบาน ฯลฯ ตัวแทนประชาคม 
หัวหนา สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน พักการประชุมสภาฯ ชั่วคราว เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน และจะเร่ิมประชุมตอในเวลา 13.00 น.  
เวลา 12.10 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

นายไพโรจน์  สุกาวิน   - ไดเวลาเร่ิมการประชุม (ชวงหลัง) ขอด าเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ เชิญหัวหน้าส่วน
(ประธานสภาฯ)   ราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออื่นอีกหรือไม่เชิญครับ 
 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -ไฟฟูาสาธารณะดับหลายจุด ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ 
(ส.อบต.หมู่ 4) 
นายสุรินทร์  ยะปะเต -ในเร่ืองของไฟฟูาส่องสว่างทาง อบต.สามเมือง ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงไปแล้ว แต่อาจจะเสีย 
(นายช่างโยธา) หรือช ารุดใหม่ ทางกองช่างจะเข้าไปตรวจสอบไฟฟูาสาธารณะของหมู่บ้านต่อไปครับ 
นายสายันต์  ช่างสาร -ไฟฟูาสาธารณะบ้านโนนกอกมีจ านวนน้อย อยากจะให้เพิ่มแสงสว่างภายในหมู่บ้านอีกครับ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ไฟฟูาแสงสว่างดับหลายจุด ขอให้ทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
(ส.อบต.หมู่ 6) 
นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ทางการไฟฟูาได้เข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟออก และไม่มีการจัดเก็บอยากให้ทาง อบต.ช่วย 
(ส.อบต.หมู่ 9) ด าเนินการจัดเก็บครับ 
นางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ -ไฟฟูาสาธารณะดับ 2 จุด และไฟกระพริบจราจรทางโค้งเข้าหมู่บ้านดับนานแล้วค่ะ ฝากทาง  
(ส.อบต.หมู่ 10) อบต.ช่วยดูแลด้วยค่ะ 
นายทวีป  บุญมา -ไฟกระพริบจราจรบ้านโนนเมืองก็ไม่ติดครับ ฝากทาง อบต.ดูแลด้วยครับ 
(ส.อบต.หมู่ 2) 
นายเทิน  สุขนอก -ไฟฟูาส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ซึ่ง 
(รองนายก อบต.) ไฟกระพริบจราจรก็จะมีแบตเตอรี่เช่นกันครับ ส าหรับไฟฟูาสาธารณะในแต่ละหมู่บ้านที่ดับ 

อยากจะให้แจ้งมายัง อบต.เพื่อให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบ และด าเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุงไฟฟูาสาธารณะต่อไปครับ 

จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง  -ไฟกระพริบจราจรชุดแรกด าเนินการติดตั้งมาแล้ว 4 ปี แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ประมาณ  
(จพง.ปูองกัน) 2 – 3 ปี ซึ่งแบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และบางจุดมีต้นไม้ซึ่งอาจจะบังแสงแดดจึงท าให้ไม่มี

การชาร์จแบตเตอรี่ได้ครับ ทาง อบต.จะออกไปส ารวจและด าเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ฝากเรื่องไฟฟูาแสงสว่างภายในต าบลสามเมือง ฝากทางกองช่างเร่งด าเนินการในการ 
(ประธานสภาฯ) ตรวจสอบและด าเนินการซ่อมบ ารุงโดยเร็วด้วยครับ 
นายสุรินทร์  ยะปะเต -อยากจะให้ทางหมู่บ้านรายงานจุดที่ไฟฟูาดับเข้ามา และทางกองช่างจะออกไปด าเนินการ 
(นายช่างโยธา) ตรวจสอบและด าเนินการซ่อมบ ารุงต่อไปครับ 
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นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ส าหรับกิ่งไม้ที่ทางการไฟฟูาได้มาตัดบริเวณสายไฟนั้น ทาง อบต.สามเมือง จะด าเนินการ 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) จัดเก็บกิ่งไม้บริเวณดังกล่าวต่อไปค่ะ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล       
(ประธานสภาฯ) พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน ได้ปรึกษากับผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการประมาณ

ต้นเดือนมีนาคมครับ  
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การด าเนินการโครงการดังกล่าว ขอประสานไปยังสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานก่อนครับ หากมี 
(หน.ส านักปลัด) การด าเนินโครงการดังกล่าวจะแจ้งให้ทางสมาชิกได้รับทราบอีกคร้ังหนึ่งครับ  
 -ในเรื่องของเศษเหล็กที่มีการข้นย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลสามเมือง ขณะนี้ได้มีการด าเนินการ

แก้ไขโดยการน าเศษเหล็กดังกล่าวออกจากพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามทางโรงเหล็กก็ไม่ทราบว่า
เศษเหล็กดังกล่าวถูกน ามาทิ้งในพื้นที่ต าบลสามเมืองได้อย่างไร เพราะเศษเหล็กดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี 

นายเชิด  ช่างปลูก -เจ้าของที่ดินผืนดังกล่าวอยากปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นและอยากได้ดินมาถม แต่สิ่งที่เจ้าของที่ดิน 
(รองนายก อบต.) น ามาคือเศษเหล็ก จึงได้มีการร้องเรียนมาให้ อบต.เข้าไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดยได้สอบถามเจ้าของที่ดินได้แจ้งว่าที่น าเศษเหล็กมาทิ้งก่อนนั้น เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าดินที่จะน ามาถมที่  คือด้านล่างจะเป็นเศษเหล็กด้านบนก็จะเป็นดินครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นที่เสนอเข้ามา ท าให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเราจะได้

ช่วยกันท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิด
การประชุม 

   

เลิกการประชุม       เวลา  14.00  น. 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 

                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายไพโรจน์  สุกาวนิ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
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                             (ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายธีรพล  นิธปิรีชา) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุนทร  ปะวะขัง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 


